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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
บริษัท ซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 
 

 

วนั เวลา และสถานที่ 

             บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2566 ข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน  2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์                      
(E-AGM) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ถ่ายทอดสดจาก Townhall ชั้น 3 บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การบนัทึกภาพและเสียงการประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ 

 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายมานพ ธรรมสิริอนนัต ์ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ประธานคณะกรรมการบริษทั 
2. นางมลฤดี สุขพนัธรัชต ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวฒิุพงศ*์ สุพนธนา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 

4. นายสาโรจน*์ พรประภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการ
ก ากบัดูแลกิจการ  

5. นายอภิเนตร อูนากลู กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  
6. นายนยัวฒิุ* วงษโ์คเมท กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเ ส่ียง กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและการก ากบัดูแลกิจการ 

7. นายอภินนัท ์ ธนชยานนท ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร  
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิจยั 

8. นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

    

กรรมการบริษทัมีทั้งหมด 8 คน เขา้ร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 100.00%  
 
 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายโกวิท เน่ืองสุข กรรมการบริหาร  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายณฐัพจน์ ชาญวิทยส์ถาพร บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 

 

ที่ปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายฐากร ทวีศรี บริษทั ลีเกิล เกทเวย ์จ ากดั 
2. นายสมชาย ขนัทะ บริษทั ลีเกิล เกทเวย ์จ ากดั 

 
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพนัธ์ 

1. นางสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษทั 
ผูจ้ดัการแผนกเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

2. นางสาวรวีวรณ ยนิหาญม่ิงมงคล ผูป้ระสานงานดา้นเลขานุการบริษทั 
3. นายธีรภทัร ธุวะนุติ ผูป้ระสานงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 

* เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference  

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายมานพ ธรรมสิริอนนัต ์ประธานคณะกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
มอบหมายใหน้างสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผูด้  าเนินการประชุม”) 
โดยผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อความปลอดภยัและลดความเส่ียง
ต่อการติดเช้ือไวรัส COVID-19 ของท่านผูถื้อหุ้นและทีมงานผูจ้ดัการประชุม บริษทัจึงไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2566 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบ
ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ 

 

ผูด้  าเนินการประชุมแนะน ากรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม ผูส้อบบญัชี รวมทั้งท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงท า
หนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมในคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความโปร่งใส 
พร้อมทั้งแจ้งเร่ืองท่ีบริษทัได้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 
(Record date)  ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 
2566 ท่ีผา่นมา ท่ีไดมี้การระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้รับทราบแลว้ 

 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอค าถาม วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และช่ือบุคคลเพื่อเขา้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดย
บริษทัไดแ้จง้การเชิญชวนดงักล่าวผา่นช่องทางสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย อยา่งไรก็ตาม 
ขอเรียนวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 

 

ขณะเร่ิมการประชุม มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 6 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้494,900 หุ้น 
และโดยการรับมอบฉนัทะจ านวน 50 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้240,940,866 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีได้
เขา้ร่วมการประชุมจ านวน 56 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมด 241,435,766 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 60.3589 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทจ านวน 400,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 27 ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชุมวา่ 
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ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงครบเป็นองคป์ระชุม 

 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงวา่ บริษทัจะด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยเรียงตาม
ระเบียบวาระท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม บริษทัจะมีการด าเนินการ เก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
รวมไปถึงภาพน่ิง เสียงและภาพเคล่ือนไหวของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบนัทึกและการจดัท ารายงานการ
ประชุม การบริหารจดัการการประชุม เป็นตน้ และกล่าวถึงขอ้ปฏิบติัในการประชุม ไดแ้ก่ วิธีการ หลกัเกณฑ ์และ
ขอ้ปฏิบติัในการประชุม ดงัน้ี 

 

วิธีการและหลกัเกณฑ ์
 

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ และท่ี
ไดรั้บมอบฉนัทะ โดยถือวา่ 1 หุน้เท่ากบั 1 เสียง 

2) ผูถื้อหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ย, หรืองดออกเสียง เพียงอยา่งใดอย่าง
หน่ึงเท่านั้น และจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียง
ของ Custodian 

3) ส าหรับวาระท่ี 10 เก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จะใชว้ิธีการ
เลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

ขอ้ปฏิบติัในการประชุม 
1) การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ

ขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อท่ี
ประชุม เม่ือมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จส้ินตามล าดบั 

 

2) ในการลงคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะ
แสดงช่องส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก
เสียง” ส าหรับผูถื้อหุ้น หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือทั้งหมดท่ีไดรั้บมอบ
ฉนัทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบญัชีผูใ้ชง้าน หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนน ให้
กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ส าหรับผูถื้อหุ้นท่านใดไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด 
บริษทัจะถือว่าท่านผูถื้อหุ้น เห็นดว้ย กบัวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการแกไ้ข
ได ้จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษทัให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็น
เวลา 1 นาที และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนั้นให้
ท่ีประชุมทราบต่อไป 

 

3) กรณีผูถื้อหุ้น รับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ให้กดเลือกท่ีเมนู “บญัชีผูใ้ช”้ และกดท่ีปุ่ม “เปล่ียน
บญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุ้นรายอ่ืนๆ โดยระบบจะไม่น าคะแนนเสียงออกจากฐานการ
ประชุม 

4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการออกจากการประชุม ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู ้
ถือหุน้จะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระ
ท่ีเหลือทนัที อยา่งไรกต็าม การออกจากองคป์ระชุมในวาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อ
หุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

 

5) ผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถื้อหุ้นแลว้นั้น บริษทัไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้  
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6) ในส่วนการถามค าถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุมนั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิด
โอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยท าการเลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “ค าถาม” 
โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง คือ 
- สอบถามผา่นขอ้ความ สามารถพิมพข์อ้ซกัถามท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งค าถาม” โดยบริษทัจะ

ตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้นๆ อยา่งไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถูก
ส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม หรือ 

- สอบถามผา่นภาพและเสียง (VDO conference) โดยใหก้ดปุ่ม “สอบถามผา่นภาพและเสียง” จากนั้น
กด “ตกลง” เพื่อยืนยนัในการจองคิว เม่ือไดรั้บการอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีแลว้ให้ท าการเปิดกลอ้ง
และไมโครโฟนของท่าน โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉันทะก่อนถามค าถามทุกคร้ัง เพื่อให้บริษทัสามารถน ามาบนัทึกลงในรายงานการ
ประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

 

ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการตดัภาพและเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่
สุภาพ หรือหม่ินประมาทผูอ่ื้น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเป็น
การรบกวนการประชุม หรือก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอ่ืน 

 
 

7) ในกรณีมีผูถื้อหุ้นตอ้งการถามค าถามดว้ยภาพและเสียงในระบบเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรักษา
ระยะเวลาการประชุม ให้ผูถื้อหุ้นท าการสอบถามค าถามผ่านขอ้ความ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตอบ
ค าถาม หรือน าค าถามของท่านไปตอบตอนทา้ยประชุม หรือน าไปตอบไวบ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั
ต่อไป 

 
 

8) กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบติัตาม
ค าแนะน าท่ีไดแ้จง้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าท่ี Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9151 และ Line Official 
@inventechconnect 

 
 

 หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหวา่งประชุม ท่านผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมลเพื่อกลบัเขา้สู่การประชุมผ่านระบบ
ส ารองต่อไป 
 
 

 

 ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อด าเนินการ
ประชุมตามล าดบัวาระท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมดงัต่อไปน้ี 

 
 

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2565 
 ประธานฯ รายงานวา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 
2565 และน าส่งตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทั โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมในเอกสารแนบ 01 ของหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงได้
จดัส่งแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  
 
 

ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแจง้ขอแกไ้ขเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 มีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ และเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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 ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้ราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ  
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเอกฉันท์อนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี 
 

  
 
 
 
  
 

 
 

 
 

วาระท่ี 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงาน

ของบริษัทประจ าปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษทัซ่ึงได้มีการสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีไดเ้กิดข้ึนในรอบปี 
2565 ท่ีผ่านมา ดงัรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในเอกสารแนบ 02 ของ
หนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
 

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2565 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 

 บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2565 เป็นจ านวน 135 ล้านบาท เพิ่มข้ึนถึง 111% จากปีก่อนหน้า                   
ซ่ึงเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด และเป็น New High ของบริษทั เป็นผลมาจากความตอ้งการ
สินคา้ไมโครชิพท่ีเพิ่มสูงข้ึนของตลาดส่งผลใหร้ายไดเ้ติบโตดีเยีย่ม และการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2565 รวม 601 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 43% จากปีก่อนหนา้ ซ่ึง
เป็นผลประกอบการท่ีดีท่ีสุดตั้ งแต่ก่อตั้ งบริษัท จากการเติบโตเพิ่มข้ึนของกลุ่มผลิตภัณฑ์                                   
3 กลุ่มหลกั น าโดย กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว ์(Animal ID) และกลุ่มระบบกุญแจส ารองยานยนต์ 
(Immobilizer) 

 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 241,494,005 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 19,361 - 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,513,366 100.0000 
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 สดัส่วนของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ท ารายไดใ้นปี 2565 สูงสุดเรียงตามล าดบั มีดงัน้ี                   
1) กลุ่ม Animal ID 37%  
2) กลุ่ม Industrial IoT 32%  
3) กลุ่ม Immobilizer 29%  
4) กลุ่ม NFC และอ่ืนๆ 2% 

 

 อตัราก าไรขั้นตน้อยู่ในระดบัท่ีสูงท่ี 53% แมว้่าบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การขาด
แคลนวตัถุดิบและก าลงัการผลิตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ท่ีต่อเน่ืองมาจากปีก่อนหน้า                   
ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน แต่บริษทัยงัคงมีการส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีการบริหาร
จดัการตน้ทุนและสินคา้คงคลงัท่ีดี รวมทั้งมีการเจรจาปรับราคาขายใหอ้ยูใ่นท่ีระดบัท่ีเหมาะสม 

 

 ตามท่ีบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินจากการเพิ่มทุน
ทั้งส้ิน 129.26 ลา้นบาท (ภายหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเสนอขายหุ้นแลว้) บริษทัขอรายงานความคืบหน้าการใชเ้งิน
เพิ่มทุนประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

 
 

 
 บริษทัมีการขยายธุรกิจออกไปยงัภูมิภาคต่างๆ มากยิง่ข้ึน โดยในปี 2565 บริษทัมีตลาดอยูใ่น สหภาพ

ยโุรป จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เกาหลี อินเดีย และประเทศไทย โดยบริษทัสามารถขยาย
ฐานลูกคา้รายใหม่ไดก้วา่ 40 รายในปีท่ีผา่นมา 

 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 
วตัถุประสงค์การใช้เงิน 

แผนการใช้ 
(โดยประมาณ) 

จ านวนเงินที่ใช้ไป
สะสม 

ณ 31 ธ.ค. 2565 

จ านวนเงินคงเหลือ 
ณ 31 ธันวาคม  2565 

1.  ลงทุนในเคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และซอฟตแ์วร์
ดา้นการออกแบบและทดสอบไมโครชิพ 
รวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น 
สิทธิบตัร 

45.24 
(35%) 

38.31 
(30%) 

 
6.93 
(5%) 

2. ลงทุนหรือร่วมทุนในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบ
ธุรกิจด้านการออกแบบและพฒันาวงจร
รวม ห รือ มีนวัตกรรม ท่ี ส่ง เส ริมการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั 

38.78 
(30%) 

5.5 
(4%) 

 
33.28 
(26%) 

3. เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 45.24 
(35%) 

22.95 
(18%) 

22.29 
(17%) 

รวม 129.26 66.76 62.50 
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 บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานโดยค านึงถึงความย ัง่ยืน โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยในปี 
2565 บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายช่ือหุ้นย ัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ประจ าปี 2565 ซ่ึงสะทอ้นความมุ่งมัน่ของบริษทัในการพฒันาให้องคก์รเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
อีกทั้งไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2565 (CGR) ในระดบั 
5 ดาว หรือดีเลิศ (Excellence) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้การอนุมติันโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และนโยบาย
ดา้นสิทธิมนุษยชนเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน และการพฒันาความย ัง่ยืนของบริษทัอีกดว้ย ซ่ึงรวมไปถึงการสร้างสรรค์นวตักรรม
เทคโนโลยีผ่านผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของบริษทัและความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้าง
สังคมท่ีมีความย ัง่ยนื มีสุขภาพอนามยัท่ีดี และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงใหค้วามส าคญักบั
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 

 

 ธุรกิจเซมิคอนดกัเตอร์ท่ีผา่นมามีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัก็มีการเติบโตไดดี้เยีย่ม อยา่งไรก็
ตาม มีการคาดการณ์อุตสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร์โดยรวมจะเติบโตลดลงในปี 2566 ทั้งน้ี บริษทัได้
เตรียมความพร้อมรองรับความทา้ทายต่างๆ และพร้อมปรับตวัอยา่งรวดเร็ว 

 

 ภาพรวมของแผนธุรกิจในปี 2566 บริษทัยงัคงมุ่งมัน่รักษารายไดแ้ละการเติบโตทางธุรกิจใหเ้ป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง แมว้่าจะมีปัจจยัความทา้ทายต่างๆ เช่น ปัจจยัการขาดแคลนวตัถุดิบและก าลงัการผลิต 
ปัจจัยการจัดการคลังสินค้าและต้นทุน การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลา ฯลฯ โดยการลงทุน
คน้ควา้วิจยันวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ การพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมและผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ความร่วมมือกบัคู่คา้ท่ีส าคญัและสถาบนัการศึกษาต่างๆ รวมทั้งแผนงาน
การขยายธุรกิจในตลาดใหม่ๆ การเตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัเพื่อโอกาสการขยายกิจการใน
อนาคตของบริษทัและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัในระยะยาวและย ัง่ยนื เป็นตน้ 

 
 

 ในปี 2566 บริษทัตั้งเป้าหมายในการเติบโตรายไดอ้ยูท่ี่ 10-15% โดยจะมีการรักษาระดบัอตัราก าไร
ขั้นตน้ให้อยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัได ้และตั้งเป้าหมายในการลงทุนในการวิจยัและพฒันาอยูท่ี่ 15-20% 
ของรายไดร้วม 

 
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความ
คิดเห็นและสอบถาม โดยนายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบค าถามดงัท่ีไดส้รุปไวด้งัน้ี 
 

ค าถามท่ี 1: นาย ประสิทธ์ิ ซ่ือสัตยาศิลป์ ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองแนวโนม้
ของธุรกิจในปัจจุบนัของบริษทั และโอกาสในการขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเดิมหรือกลุ่มธุรกิจใหม่นั้นเป็นอยา่งไรบา้ง 
 

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า แนวโนม้ของธุรกิจในปัจจุบนั
ของบริษทันั้นยงัคงสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ธุรกิจท่ีไดว้างแผนไว ้เม่ือวิเคราะห์การเติบโตของกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถท ารายไดสู้งสุดในปีท่ีผ่านมา ไดแ้ก่ กลุ่ม Animal ID กลุ่ม Industrial IoT และกลุ่ม Immobilizer ยงัคงเป็น 3 
กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัท่ีสามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองในปีน้ี ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า 
บริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ในกลุ่ม Immobilizer กบัลูกคา้ซ่ึงมีโอกาสขยายธุรกิจต่อเน่ืองไปยงัตลาดใหม่ๆ ได ้
รวมทั้งมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ในกลุ่ม Industrial IoT ท่ีใชใ้นโรงงานผลิตเวเฟอร์ ก็จะมีส่วนช่วยในการขยายโอกาส
ทางธุรกิจเช่นกนั นอกจากน้ี ผลิตภณัฑท์างดา้นกลุ่ม NFC และอ่ืนๆ ท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองปัจจยัการขาดแคลนวตัถุดิบในปี



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 8 จาก 26 
 

ท่ีผ่านมามีแนวโนม้คล่ีคลายลง ส่งผลให้บริษทัมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑด์งักล่าวไดดี้
ยิ่งข้ึน  ส าหรับแผนงานขยายธุรกิจใหม่ๆ นั้น บริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการวิจยัพฒันาแอพพลิเคชัน่ใหม่ซ่ึงยงัไม่
เคยท ามาก่อนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Industrial IoT รวมถึงการลงทุนวิจัยพัฒนาโครงการใหม่ๆ ท่ีนอกเหนือจาก
เทคโนโลย ีRFID ใหม้ากข้ึน  
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงได้กล่าวต่อท่ี
ประชุมว่า เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงท่ีประชุมไดท้ราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทัประจ าปี 2565 แลว้ จึงไดแ้จง้ต่อประธานฯ เพื่อเร่ิมด าเนินการประชุมในวาระถดัไป  
 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2565 
 
 

วาระท่ี 3   อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ 
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั  
 

ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายโกวิท เน่ืองสุข ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงาน
รายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม ซ่ึงงบการเงินของบริษทัประจ าปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและลงนามจาก นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 ของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั รวมทั้งไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในเอกสารแนบ 02 ของหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้
แลว้  
 

ดว้ยเหตุน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ของบริษทัประจ าปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินของบริษทัประจ าปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 241,604,910 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 48,456 - 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,653,366 100.0000 
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วาระท่ี 4   พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผลและการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2565 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายโกวิท เน่ืองสุข ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผูน้ าเสนอ

รายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

นายโกวิท เน่ืองสุข ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักทุนส ารองต่างๆ ทั้งหมดแลว้ ทั้งน้ีบริษทัอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีก าหนดไวไ้ด ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของ
บริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรหรือเหมาะสม ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
และเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.1112 บาท รวมเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 44,480,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราเงินปันผล
จ่ายประมาณร้อยละ 33 จากก าไรสุทธิของงบการเงินบริษทัในปี 2565 ในส่วนของธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน               
ซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 

โดยรายละเอียดของการจ่ายปันผลประกอบดว้ย 
1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บริษทัในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ในมูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลหุน้ละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 40,000,000 
บาท อน่ึง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการค านวณตามสัดส่วนการจดัสรรหุ้นปันผล
ดงักล่าวแลว้ บริษทัจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0112 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,480,000 บาท 
(ทั้งน้ี เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ 1) ท่ีจ่ายเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้แทน อาจมีผลท าใหเ้งินปัน
ผลจ่ายในรูปเงินสดมีจ านวนมากกวา่ 4,480,000 บาท อยา่งไรก็ตาม เม่ือรวมจ านวนเงินปันผลท่ีจ่าย
ทั้งสองส่วนจะมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 44,480,000 บาท) 

 

 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ซ่ึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ี
ประกอบกิจการในประเทศไทยจะไดรั้บการยกเวน้การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย อตัราการจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ีเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2566 
 

 โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 เทียบกบัปีท่ีผา่นมาไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 11 จาก 26 
 

 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปี 2565 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวน 2,785,718 บาท เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เพิ่มข้ึนของทุนจดทะเบียน ซ่ึงจากเดิมมีทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท และภายหลงัจากการออกหุน้ปันผล
จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจ านวน 40,000,000 บาท ส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจ านวน 240,000,000 บาท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
 
 
 
 

 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 12 จาก 26 
 

มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายปันผลและการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2565 
ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

วาระท่ี 5   พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนใหม่เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล พร้อมทั้งการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโกวิท เน่ืองสุข ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

วตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่น้ี เป็นไปเพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล ทั้งน้ี เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนดว้ยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 
40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 240,000,000 ลา้นบาท 
พร้อมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนดงักล่าว โดย
ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงไดรั้บจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลคือ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในหุน้ของ
บริษทั และรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัตามรายละเอียดท่ีปรากฏในขอ้มูลแบบรายงานเพิ่มทุน 
(F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 240,000,000 ลา้นบาท พร้อมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน 
 

โดยให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือผูซ่ึ้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมาย ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆเก่ียวกบัจดทะเบียนเพิ่มทุน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีอ านาจ
แกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 241,604,910 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 48,456 - 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,653,366 100.0000 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 13 จาก 26 
 

 ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า จะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน (นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีมาประชุมรวมทั้งผูท่ี้งดออกเสียง) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ท่ี 23 และมาตรา 31 ของพรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

 
มติที่ประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล พร้อมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายโกวิท เน่ืองสุข ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผูน้ าเสนอ

รายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

นายโกวิท เน่ืองสุข ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบริษทัท่ีเสนอในวาระน้ี เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ตามท่ีน าเสนอไปก่อนหนา้น้ี 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดย
ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงไดรั้บจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลคือ เพื่อเป็น
การเพิ่มสภาพคล่องในหุน้ของบริษทั และรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ
ในขอ้มูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้
แลว้ 
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

  ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 241,484,005 99.9299 
ไม่เห็นดว้ย 150,000 0.0620 
งดออกเสียง 19,361 0.0080 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,653,366 100.0000 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 14 จาก 26 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อรองรับการ
จ่ายหุน้ปันผล ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพ่ือรองรับการเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียด
ของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

วตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ เพื่อรองรับการเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบริษทัในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
สนบัสนุนธุรกิจเดิมของบริษทั และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั โดยประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงไดรั้บจากการ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) น้ี เพื่อให้บริษทัมีการเติบโตท่ีดียิ่งข้ึนและเพิ่มศกัยภาพในการ
แข่งขนัของบริษทัในระยะยาว  
 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทั เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่
เกิน 240,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จ านวนไม่เกิน 120,000,000 บาท มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายและจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 30 ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้) และ/หรือ 

2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
(คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้) และ/หรือ  

3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้)  

 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 241,525,910 99.9379 
ไม่เห็นดว้ย 150,000 0.0620 
งดออกเสียง 48,456 - 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,724,366 100.0000 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 15 จาก 26 
 

 โดยท่ี ขอ้ 2) และ 3) รวมกนัแลว้ไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนช าระแลว้) 
 

 พร้อมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน
ดงักล่าว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในขอ้มูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนงัสือเชิญประชุม
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
 

 ทั้งน้ี ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือผูซ่ึ้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมาย ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ เก่ียวกบัการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มี
อ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า จะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน (นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีมาประชุมรวมทั้งผูท่ี้งดออกเสียง) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ท่ี 23 และมาตรา 31 ของ พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

 
มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ 
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 241,055,610 99.7233 
ไม่เห็นดว้ย 620,300 0.2566 
งดออกเสียง 48,456 0.0200 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,724,366 100.0000 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 16 จาก 26 
 

วาระท่ี 8   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียด

ของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) น้ี เพื่อรองรับแผน
ขยายกิจการในอนาคตของในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหรือสนบัสนุนธุรกิจเดิมของบริษทั ลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทัมีการเติบโตท่ีดียิง่ข้ึนและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัในระยะยาว ดงัท่ีได้
กล่าวไปแลว้ 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษทั เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จ านวนไม่เกิน 120,000,000 บาท ดงัน้ี 
 

1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายและจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 30 ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้) และ/หรือ 

2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
(คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้) และ/หรือ  

3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้)  

 

โดยท่ี ขอ้ 2) และ 3) รวมกนัแลว้ไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนช าระแลว้) 
 

พร้อมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในขอ้มูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 8 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 17 จาก 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 9   พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และการก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

 

นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 
รายงานวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 14 ซ่ึงก าหนดใหก้รรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี
จากบริษทั ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด 
อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั หนา้ท่ี ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี 
 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2566 ไดผ้่านการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการแลว้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้ง
กบัภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2565 ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนราย
เดือนตามรายละเอียดท่ีปรากฏในขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ในเอกสารแนบ 04 ท่ีไดส่้งให้ท่านผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ ไปก่อนหนา้น้ีแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 241,055,610 99.7433 
ไม่เห็นดว้ย 620,300 0.2566 
งดออกเสียง 48,456 - 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,724,366 100.0000 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 18 จาก 26 
 

 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย

ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 9 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีว่า ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน (นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีมาประชุม รวมทั้งผูท่ี้งดออกเสียง) 
 

มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ตามท่ีเสนอ                      
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 19 จาก 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วาระท่ี 10   พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2566 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และการก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ
แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 13 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในอตัราหน่ึงในสาม
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 

ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 มีกรรมการท่ีจะ
พน้จากต าแหน่งรวม 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกจากวาระตามอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด      
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

และตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 นั้นปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคร้ังน้ีแต่อยา่งใด 
 

ส าหรับกระบวนการคดัเลือกกรรมการได้ผ่านการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการแลว้ ซ่ึงไดพ้ิจารณาคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการ
ของบริษทัอยา่งครบถว้นแลว้ โดยคณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงเป็นกรรมการท่ีถึงคราวท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีท่ี
พน้จากต าแหน่งออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายมานพ     ธรรมสิริอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั 
2. นายอภินนัท ์  ธนชยานนท ์ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิจยั 
3. นายบดินทร์    เกษมเศรษฐ ์ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 241,662,205 99.8886 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 269,361 0.1113 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,931,566 100.0000 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 20 จาก 26 
 

กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนด และมี
คุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยกรรมการทั้งสามท่านน้ี
เป็นผูที้มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กบับริษทั และเป็นผูท่ี้มี
คุณสมบติั ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ทั้งน้ี รายช่ือและขอ้มูลประวติัย่อของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดออกตามวาระดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 05 ท่ีไดส่้งให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ                  
ประชุมฯ ไปก่อนหนา้น้ีแลว้ 
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจง้เก่ียวกบัลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัรายช่ือขา้งตน้ออก
จากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราว  
 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 10 โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้ง
เป็นรายบุคคลตามล าดบั และแจง้การลงมติในวาระน้ีวา่ ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2566 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไดส้รุปคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

1. นายมานพ     ธรรมสิริอนนัต ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั 
 

โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 147,888,045 99.7838 
ไม่เห็นดว้ย 320,400 0.2161 
งดออกเสียง 93,723,121 - 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,931,566 100.0000 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 21 จาก 26 
 

2. นายอภินนัท ์  ธนชยานนท ์ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิจยั 
 

โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
3. นายบดินทร์    เกษมเศรษฐ ์ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผูด้  าเนินการประชุมจึงเชิญกรรมการบริษทัทั้ง 3 ท่านดังรายช่ือข้างต้น กลบัเข้ามาในท่ีประชุม และ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 
วาระท่ี 11   พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคบัของบริษทัข้อ 29 ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้อาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีเดิมอีกกไ็ด ้
 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 213,933,905 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 27,997,661 - 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,931,566 100.0000 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 241,912,205 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 19,361 - 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,931,566 100.0000 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 22 จาก 26 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั ท่ีผ่านมาพบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ อีกทั้งมีความเขา้ใจใน
ธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี จึงมีมติเห็นชอบใหค้ณะกรรมการบริษทัน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับการเสนอช่ือจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                         
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 โดยขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2566 ปรากฏตามเอกสารแนบ 06 ท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ ไปก่อนหนา้น้ีแลว้ 
 
 

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 ดงัน้ี 
 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5599   และ/หรือ 
2. นายนพฤกษ ์            พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7764   และ/หรือ 
3. นายจุมพฏ               ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7645   และ/หรือ 
4. นางสาวกมลเมตต ์   กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 10435 

 
 
 

ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในนามบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัประจ าปี 2566 โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนจาก
บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ 
 

ผูส้อบบญัชีและบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์
หรือรายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อยา่งใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  
 

 

ทั้งน้ี ไดก้ าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 (audit fee) จ านวน 1,700,000 บาท และค่าบริการอ่ืน    (non-
audit fee) ท่ีบริษทัจะจ่ายตามจริง โดยสรุปค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 เปรียบเทียบกบัปี 2565 และ 2564ดงัน้ี 
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ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ 
 
 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 11 โดยไดแ้จง้การลงมติในวาระน้ีวา่ ตอ้งผา่น
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2566 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วาระท่ี 12   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานฯ รายงานว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
การขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมจะกระท าไดโ้ดยผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
 
 

อยา่งไรกต็าม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมครบถว้น
เรียบร้อยแลว้ ระเบียบวาระน้ีเป็นพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไม่มีการพิจารณาเร่ืองใดๆ เพิ่มเติม  
 

ดงันั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยนายบดินทร์ เกษมเศรษฐ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ
นายโกวิท เน่ืองสุข ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดต้อบค าถามต่างๆ ดงัท่ีไดส้รุปไวด้งัน้ี 
 

ค าถามท่ี 1: นางสาวผ่องสกุล เรืองเวหา ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองความ
คืบหน้าของชิปท่ีใช้ตรวจค่าน ้ าตาลในเลือด เน่ืองจากตนเคยได้รับฟังขอ้มูลดงักล่าวในวนับริษทัจดทะเบียนพบผู ้
ลงทุน (Opportunity Day) ของบริษทัในช่วงไตรมาสก่อนๆ ของปีท่ีผา่นมา 
 

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า โครงการดงักล่าวยงัอยูร่ะหว่าง
ขั้นตอนการพฒันาทดสอบซ่ึงเป็นช่วงทา้ยของการพฒันาโครงการ ก่อนการออกผลิตภณัฑ์อย่างเป็นทางการ ซ่ึงผล
การทดสอบต่างๆ เป็นไปไดด้ว้ยดี รวมทั้งบริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดสิทธิบตัรและความร่วมมือทางธุรกิจกบั
คู่คา้รายต่างๆ 
 
 

มติผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 241,912,205 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 19,361 - 
บตัรเสีย -0- - 
รวม 241,931,566 100.0000 
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ค าถามท่ี 2: นางสาวผ่องสกุล เรืองเวหา ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเร่ือง ปัจจุบนั
ชิป NFC ส าหรับการป้องกนัการปลอมแปลงสินคา้มีการใชง้านทัว่โลกมากนอ้ยเพียงใด สินคา้ของบริษทัมีโอกาสใน
การท าตลาดในเร่ืองดงักล่าวอย่างไรบา้ง และปัจจุบนับริษทัมีสัดส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share) ในธุรกิจน้ี
เท่าใด 
 

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตลาดเทคโนโลย ีNFC เป็นตลาด
ใหม่ท่ีบริษทัไดเ้ขา้มาขยายธุรกิจเม่ือเทียบกบัตลาดเทคโนโลยอ่ืีนๆ อยา่งไรก็ตาม ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดพ้บกบัปัจจยั
การขาดแคลนวตัถุดิบ ท าให้อตัราการเติบโตทางธุรกิจของตลาด NFC ของบริษทัไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าท่ีควร 
อยา่งไรก็ดี บริษทัมีแผนในการน าเอาผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เขา้มาท าการคา้และการตลาดทดแทน ส่งผลใหภ้าพรวมของผล
ประกอบการในปีท่ีผ่านมาเติบโตไดดี้ ควบคู่กบัการท าการตลาดและโฆษณาต่างๆ ในผลิตภณัฑ์ NFC ของบริษทั
เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในตลาดโลก 
 

ชิป NFC ของบริษทัส าหรับการป้องกนัการปลอมแปลงสินคา้ของบริษทัท่ีมีอยูใ่นตลาดยงัมีสดัส่วนท่ีนอ้ย
มาก เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนับริษทัมีโครงการวิจยัพฒันาเพื่อออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ในเทคโนโลย ีNFC ใหม่ๆ เพิ่มข้ึน เพื่อรองรับความตอ้งการของตลาด  
 

ค าถามท่ี 3: นายบุญชู จูระมงคล ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองแนวโนม้ของตลาด
ไมโครชิพส าหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) ท่ีประเทศออสเตรเลียจะมีกฎหมายบงัคบัใช้ Animal Tag ใน
ธุรกิจปศุสัตวใ์นปี 2568 ซ่ึงในระยะยาวน้ี บริษทัไดม้องการเติบโตของธุรกิจในตลาดของ Animal ID ไวอ้ยา่งไรบา้ง 
และบริษทัคาดวา่จะมีรายไดจ้ากผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Animal ID ในระยะเวลา 3 ปีน้ีอยา่งไรบา้ง 
 

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กลุ่มผลิตภณัฑ ์Animal ID ของ
บริษทัในหลายปีท่ีผ่านมามีการเติบโตท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง หากเม่ือมีการประกาศดงักล่าว บริษทัคาดว่า การขยายตวัใน
ธุรกิจดงักล่าวจะค่อยๆ เติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากเร่ิมมีการต่ืนตวัของธุรกิจดงักล่าว โดยมีสัญญาณ
ทางธุรกิจท่ีดีจากลูกคา้จากการเพิ่มข้ึนของค าสัง่ซ้ือ (Sales Order)  
 

ค าถามท่ี 4: นายบุญชู จูระมงคล ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเร่ือง Wafer-Cassette 
Tracking Chip ท่ีจะเปิดตวัในไตรมาสท่ี 2/2566 บริษทัมีเป้าหมายเร่ืองรายไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีเป้าหมายในการพฒันา 
Supply Security ท่ีดีข้ึนให้โรงงานผลิตเวเฟอร์ต่างๆ โดยรวมท่ีมีการขยายตวัอย่างชดัเจนในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงไดรั้บ
ความสนใจจากลูกคา้ในต่างประเทศค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดมี้เป้าหมายในเร่ืองการท าราคาขายแข่ง
กบัเจา้ตลาดเดิม (Price War) และประเมินวา่เป้าหมายเร่ืองรายไดใ้นธุรกิจดงักล่าวจะมีความชดัเจนมากข้ึนในช่วงไตร
มาสท่ี 3/2566 เม่ือไดรั้บผลการตอบรับจากกลุ่มลูกคา้ในแง่มุมต่างๆ แลว้  
 

ค าถามท่ี 5: นายบุญชู จูระมงคล ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบของความผนัผวนเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนต่อบริษทัในปี 2566 วา่เป็นอยา่งไร และบริษทัจะมีวิธีการ
รับมืออยา่งไรบา้ง 
 

นายโกวิท เน่ืองสุข ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดเ้ฝ้าติดตาม
สถานการณ์ความผนัผวนของค่าเงินโดยเฉพาะเงินบาทไทยและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างใกลชิ้ด ซ่ึงความผนัผวน
ของค่าเงินท่ีจะกระทบต่องบการเงินในปี 2566 ของบริษทัมีแนวโนม้ลดต ่าลงกวา่ปีก่อนหนา้เน่ืองมาจากบริษทัมีกระ
แสเงินสดจ่ายเพื่อใชใ้นการเพิ่มปริมาณสตอ็กของสินคา้คงเหลือสูงข้ึน ท าใหเ้กิดการ Natural Hedge กบักระแสเงินสด



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 25 จาก 26 
 

รับ อีกทั้งบริษทัมีการพิจารณาการใช้เคร่ืองมือทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อรองรับความผนัผวนของค่าเงินท่ีเปล่ียนแปลงไดง่้าย เช่น การเขา้ท า Forward Contract ในจ านวนและ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 
 

ค าถามท่ี 6: นางสาวกฤดาภรณ์ สังขส์ม ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามเร่ือง 
บริษทัมีคู่แข่งเพิ่มข้ึนหรือไม่ และมีแผนรับมือในอีก 5-10 ปีน้ีอยา่งไรบา้ง 
 

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีการศึกษาขอ้มูลคู่แข่งใน
ตลาดอยู่เสมอ ซ่ึงในปัจจุบันบริษทัประกอบธุรกิจทางด้านออกแบบ วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์วงจรรวมหรือ                      
ไมโครชิพ RFID อยา่งเต็มรูปแบบ ซ่ึง ณ ปัจจุบนัยงัไม่พบคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีนยัส าคญัใด ทั้งน้ี เทคโนโลยีทาง RFID  
มี Application หลายรูปแบบ ก็ถือเป็นโอกาสให้บริษทัสามารถเขา้ไปขยายโอกาสทางธุรกิจใน Application ใหม่ๆ 
รวมถึงเม่ือมีนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไดเ้ช่นกนั ส าหรับการวางแผนธุรกิจของบริษทัในอีก 5-10 ปีขา้งหนา้ 
บริษทัได้วางแผน Business Roadmap ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้นเป็นการสร้างองค์
ความรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานท่ีส าคญัให้เกิดข้ึนในองคก์ร ควบคู่ไปกบัการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ๆ และ
เสริมสร้างศกัยภาพของพนกังาน ส่วนแผนงานในระยะยาวเป็นการต่อยอดความรู้ความสามารถขององคก์รในการ
ขยายโอกาสทางธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน มีการลงทุนในโครงการวิจยัและพฒันาในเทคโนโลยใีหม่ๆ ความ
ร่วมมือกบัคู่คา้และสถาบนัการศึกษาต่างๆ และการเติบโตทั้งจากภายในและภายนอกอยา่งย ัง่ยนื 
 
 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุม ส าหรับค าถามอ่ืนๆ ท่ี
ไม่สามารถตอบค าถามหรือช้ีแจง้ไดภ้ายในก าหนดเวลาการประชุม บริษทัจะด าเนินการตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งไว้
ในเวบไซตบ์ริษทัในส่วนขอ้มูลของนกัลงทุนสมัพนัธ์ต่อไป  
 

ภายหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในคร้ังน้ีส้ินสุดลง บริษทัจะเผยแพร่รายงานการประชุม
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษทั พร้อมทั้งผ่านการแจง้ทางระบบการเผยแพร่สารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัประชุม 
 

 
 

เม่ือท่ีประชุมไดพ้ิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมครบถว้นเรียบร้อย
แลว้ ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ีและกล่าวปิดประชุม 
 
 

หลงัจากเร่ิมการประชุมไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระเพิ่มเติมจนถึงวาระท่ี 12 โดยแบ่งเป็นผู ้
ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 11 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้990,700 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 50 
ราย รวมจ านวนหุ้นได ้240,940,866 หุ้น รวมเป็นจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน 61 ราย รวม
จ านวนหุน้ทั้งส้ิน 241,931,566 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 60.4828 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

หน้าที่ 26 จาก 26 
 

 
ปิดประชุมเวลา 16.23 น. 
 

            ลงช่ือ .....................................................  ประธานท่ีประชุม 
                             (นายมานพ ธรรมสิริอนนัต)์ 
 
 

            ลงช่ือ ............................................... เลขานุการบริษทั และ ผูต้รวจทาน                             
                          (นางสาวกทลี กระจ่างแสง) 
 
 
                                                                  ลงช่ือ ......................................................  ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                   (นางสาวรวีวรรณ ยนิหาญม่ิงมงคล)     




